



คณะภคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
รับที่ 11๕๑/๕๕ วันที่ ๒๐/๓/๖๕  
เวลา 1๕.1๐ จัดเก็บแฟ้ม ๗๖๖๓

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต โทร.1210

ที่ ศธ 0527.01.02(1)/ว.173

วันที่ 13 มีนาคม 2555

เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นที่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันพี่น้อง ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงกับกำหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีสานงานกิจกรรมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จึงขอส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ตามรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 001612
วันที่ 8 มี.ค. 2555
เวลา 9.21

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

โทร. 0 2610 5416 โทรสาร 0 2354 5532 , 0 2354 5460

ที่ ศธ 0508/ว 303

วันที่ 5 มีนาคม 2555

เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

งานธุรการ กองกิจการนิสิต
รับที่ 001612
วันที่ 9 มี.ค. 2555 13.10
ผู้รับ

ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพี่น้อง ฯลฯ แต่เนื่องจากการจัดประชุมเชียร์ในหลายปีที่ผ่านมาบางกิจกรรมมีลักษณะไม่เหมาะสม ไม่สร้างสรรค์ และไม่เป็นไปตามปณิธานที่แท้จริงของกิจกรรม

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเตรียมการป้องกันปัญหา และให้การสนับสนุนส่งเสริมแนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังแนบ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบการดำเนินงานของสถาบันและนิสิตนักศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อเตรียมการป้องกันปัญหา และให้การสนับสนุนส่งเสริม

แนะนำกิจกรรมที่เหมาะสมให้กับนิสิตนักศึกษา

ซึ่งได้มีประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และแจ้งด้วย

ส่วนที่ ๓๓๓ กศน. กว.๒๖

ก้านโพธิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

๑/3/55 แทนศาสตราจารย์ ดร.เกษม วัฒนชัย

ท่าน และ สื่อมวลชน

ดร.กวี



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน ในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่น้อง ๆ ลาดังนั้น เพื่อให้ประเพณีการต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชำรงไว้ซึ่งปณิธานที่ดั่งาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้าง การพัฒนานิสิตนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

**นโยบาย**

๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลัก ความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและ เสพสิ่งมีนเมาทุกชนิด และไม่กระทำการเรียนการสอน
๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ควรอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแล ร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะ/ภาควิชา และนิสิตนักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำแนะนำ กำกับดูแล ปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบสถาบัน กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดั่งาม
๓. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ให้จัดกิจกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษา ห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยการอนุมัติหรืออนุญาต การจัดกิจกรรมให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบัน

**มาตรการ**

๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์และมาตรการในการ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญ เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต การรับผิดชอบ การกำกับ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบ/แนวทางการจัด กิจกรรม และแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ ทั้งนี้ ให้ยึดหยุ่นตามความเหมาะสม และ ลักษณะเฉพาะของแต่ละสถาบัน รวมทั้งมีการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์

๒. ให้องค์กรนิสิตนักศึกษาที่จะจัดกิจกรรม จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด ทั้งนี้ องค์กรนิสิตนักศึกษาจะจัดกิจกรรมได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติหรืออนุญาตแล้วเท่านั้น

๓. ให้สถาบันอุดมศึกษา รมรงค์ ประชาสัมพันธ์เปิดเผยรูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ และร่วมตรวจสอบการจัดกิจกรรมได้

๔. ให้นิสิตนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจ และรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมจะต้องได้รับการคัดเลือก และมีการเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะก่อนการจัดกิจกรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

๕. สถาบันอุดมศึกษาควรจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง มีเว็บไซต์ เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แก้ไขปัญหา ประสานกับสื่อมวลชนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ ในแต่ละวิทยาเขต/คณะ ควรมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ (Call Center) หรือบริการสายด่วน (Hotline) เพื่อรับและประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน

๖. ให้สถาบันอุดมศึกษามีการประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มีการยกย่องชมเชยนิสิตนักศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ให้ปรากฏในโอกาสอันควร

๗. ให้สถาบันอุดมศึกษา มีบทลงโทษทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนิสิตนักศึกษาที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถาบัน

๘. ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา